

กันกุลฯ รุกธุรกิจไฟฟ้าทั้งใน-ตปท. เตรียมCODเพิ่มอีก130เมกะวัตต์

ผู้จัดการรายวัน360° – กันกุลฯ เตรียมจ่ายไฟเข้าระบบเพิ่มอีก 130 เมกะวัตต์ในไตรมาส 2-4 นี้ พร้อมรุกรุกธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน ดันทั้งปี COD ไฟรวม 370 เมกะวัตต์จากที่มีสัญญาซื้อขาย 513 เมกะวัตต์ มั่นใจปี 63 มีกำลังการผลิตไฟได้ตามเป้า 1,000 เมกะวัตต์

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสฉมาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)เปิดเผยว่า บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงไตรมาส 2-4 นี้เพิ่มอีก 130 เมกะวัตต์แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังลม จ.นครราชสีมา 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นทั้งเซนไดและชิมิสุรวม 80 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังเตรียมรุกตลาดบ้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากแนวโน้มค่าไฟที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่ม เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาที่มีแนวโน้มลดลง ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อใช้ไฟเองและบางส่วนขายเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการ GROOF ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ โดยจะเปิดแอปพลิเคชัน GROOF ผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ โดยบริษัทได้มีการเจรจากับผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทหลายรายเพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งจัดหาสินเชื่อกับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปด้วย คาดว่าปีนี้จะมีติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ราว 30-40 เมกะวัตต์

บริษัทฯ เตรียมลงนามเซ็นสัญญาโครงการโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มในเร็วๆ นี้ อีก 40 เมกะวัตต์จากที่ลงนามเซ็นสัญญาไปแล้ว 3 เมกะวัตต์ ทั้งปีจะมีสัญญาติดตั้งได้ราว 70 เมกะวัตต์ และบริษัทยังสนใจลงทุนโครงการโซลาร์ลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีกด้วยเนื่องจากมีเทคโนโลยีในการติดตั้งอยู่แล้ว

ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ COD แล้วรวมทั้งหมด 370 เมกะวัตต์จากกำลังการผลิตตามที่บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ราว 513 เมกะวัตต์ ยังคงเหลืออีกเกือบ 500 เมกะวัตต์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตครบ 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2563 โดยจะมาจากไทย 200 เมกะวัตต์ เวียดนาม 100 เมกะวัตต์และที่เหลือมาจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนและญี่ปุ่น

นายสมบุรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริคอลล คอนโทรล จำกัด (FEC) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100% จำนวน 650 ล้านบาทว่า บริษัทเตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ เพื่ออนุมัติ ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะทำให้บริษัทรับรู้ฐานในมือ (backlog) เพิ่ม 800 ล้านบาท คาดรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปีนี้และยังมีความพร้อมที่จะเข้าไปแข่งขันงานประมูลโครงการนำสายไฟลงดินด้วย

ส่วนผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมั่นใจว่าจะมีกำไรสุทธิ แม้ว่าไตรมาส 1/2561 จะขาดทุนสุทธิ 109 ล้านบาท เนื่องจากจะไม่มีกำไรบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าอุปกรณ์เพื่อทำโรงไฟฟ้าพลังลมเพิ่มเติมอีก หลังจากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในไตรมาส 1 นี้ จนทำให้บริษัทต้องขาดทุนสุทธิ.